



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

เศรษฐกิจยูเออีฟื้นแข็งแกร่ง : อานิสงส์งบประมาณอัดฉีด 108 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศจะขยายตัวที่ 3.6% ในปี 2564 ผลจากเงินอัดฉีดของรัฐบาลเข้าสู่ระบบกว่า 108 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้คาดการณ์ไว้ล่าสุด ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจยูเออีปี 2564 จะเติบโตประมาณ 3.1% และ 2.6% ในปีต่อไป

เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในขนาดใหญ่ มีความรวดเร็ว และทดแทนกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ใช้เงินงบประมาณกว่า 108 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาด เพื่อสนับสนุนกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และยังคงดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563



นาย Humaid Al Muhairi โฆษกของกระทรวงเศรษฐกิจยูเออี กล่าวว่า รัฐบาลวางแผนรองรับผลกระทบของโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาด อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่โดดเด่นด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง มีมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากทั้งนโยบายการเงินและ

การคลัง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ในวงกว้าง ส่งผลดีต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัฐบาลยูเออีมีรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 115% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน อีกทั้งรายได้ขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกปี 2564 ประมาณ 13% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 นอกจากนี้ปี 2563 มีการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศเพิ่มขึ้น 4% เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นสัญญาณบวกว่าปี 2564 นี้เศรษฐกิจยูเออีจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

นอกจากนี้สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำปี 2021 (IMD World Competitiveness Yearbook) พบว่ายูเออี ติดอันดับ 9 จากทั้งหมด 64 ประเทศ และเป็นอาหรับเพียงประเทศเดียว ที่อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก

เพื่อกระตุ้นการดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 33 มาตรการ โดย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนในพื้นที่สำหรับภาคธุรกิจและ เศรษฐกิจ ผ่านมาตรการที่สำคัญ 15 มาตรการ ระยะที่สองเปิดตัวการสนับสนุนส่งเสริมสำหรับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายให้การสนับสนุนแบบบูรณาการแก่ภาคส่วนที่สำคัญ และเพื่อ เป็นเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในอนาคต การช่วยเหลือจะมีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 จนถึงขณะนี้การ ดำเนินงานแผนระยะแรกคล่องไปได้ 80% ระยะที่สองดำเนินการแล้ว 25% และจะเดินหน้าการทำงานให้เสร็จสิ้น ครบ 100% ภายในปี 2564

ผนวกกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอมิเรตส์ (Emirates Development Bank : EDB) จะให้การสนับสนุนทาง การเงินแก่ภาคส่วนที่สำคัญ และจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทใหม่ 13,500 แห่งภายในปี 2568 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการ สร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นปกติได้อย่างปลอดภัย และมีการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ

ข้อคิดเห็นของ สศต. ณ เมืองดูไบ

โดยภาพรวมแล้ว ประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) มีปัจจัยหนุนการ เติบโตทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน คือ ผลของมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากทั้งนโยบายการเงินและ การคลัง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ให้มีความโดดเด่นแม้จะอยู่บนเส้นทางการฟื้นตัวที่แตกต่างกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอก จากจะมีมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนเป็นระยะๆ แล้ว ยังประสบความสำเร็จในการเร่งฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชากร ปัจจุบันดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า 15 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกว่า 90% ซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

ที่มา: Khaleej Times

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้